
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งท่ี 5/๒๕๕7 วันท่ี 28 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
--------------------------------- 

ผูเ้ข้าประชุม 
  ๑ นายชัยวัฒน์  จัตตุพร       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  2 นายสมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ์    รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สิงห์บุร ีแทนผู้อํานวยการ 
     โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
  3 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าช้าง รก.ในตําแหน่งนายแพทย์  

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
  4 นางสาวนวลจนัทร์  คงพานิช  นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  
  5 นายวิทิต  บรรจง   รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
  6 นางศรีสุวรรณ  คล้ายด ี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  7 นายธีรศักดิ์  เด่นดวง   ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
  8 นางจินตนา  บุญพร   นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
  9 นายวิเชียร  พันธุ์สุข       สาธารณสุขอําเภออินทร์บุรี 
10 นายสมนึก  ศรีใสด ี   สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
11 นายศิริชัย  นาคพนม   สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงห์บุร ี
๑2 นายเทิดไทย  มีสะอาด     สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑3 นายรังสรรค์  เชตประพันธ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนสาธารณสุขอําเภอท่าช้าง 
๑4 นายโอภาส  วาสุกร ี    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน แทนสาธารณสุขอําเภอ 

ค่ายบางระจัน 
๑5 นายสุพจน์  อยู่สุข             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
16 นางวันดี  วิรัสสะ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๑7 นางยุพา  โชติกะพัฒน์         หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18 นายวีรชัย  บริบูรณ์     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
19 นายประโยชน์  ยอดรกั  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม 
20 นางวังจันทร์  กิตติภาดากุล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
21 นางอุไรศรี  ขํานุรักษ์          หวัหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานยาเสพติด 
22 นางชูศรี  สิงห์บูรณ์   หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
23 นายพิพัฒน์  กว้างนอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
24 นายนิติธร  ษมาวิมล   หัวหน้างานนิติการ 
25 นางสาวยุพิน  ปานเดช  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
26 นายอาคม  มีประเสริฐ  เภสัชกรชํานาญการ แทนหวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
27 นายอัครเดช  ภักดีรักษ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหวัหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้ไม่เข้าประชุม   ติดราชการ 
  1 นายณัฐ  หาวาร ี   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  2 นายปฏิญญา  แก้วปลาด  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  1 นายเดชา  สุคนธ ์   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สคร.2 สระบุรี 
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  2 นายเนิ่น  ลูกอินทร์   ผู้อํานวยการ รพ.สต.หัวไผ ่
  3 นางณัชชา  เชตุพันธุ ์   ผู้อํานวยการ รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 
  4 นางรัชฎา  ศรีไพโรจน ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.งิ้วราย 2 
  5 นายนพดล  วรรณเจริญ  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.โพธิ์ชัย 2 
  6 นายรุ่งหิรัญ  อินเจ๊ก   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.บางกระบือ 2 
  7 นางสาวแสงยอด  ศรีเพ็ชร  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.ประศุก 
  8 นางสิลินทิพย์  ชัยบุรินทร ์      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.ท่าช้าง  
  9 นางเกษมสุข  จันทร์งาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.บางระจัน 
10 นางฐิติรัตน์  แก้วโกมล  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.ค่ายบางระจัน 
11 นางนิตยา  บุญปั้น   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
12 นางนลินลักษณ์  อ่ินคํา  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
13 นายถาวร  ปานเพ็ชร์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.สิงห์บุร ี

  เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ีเป็นประธานดําเนินการประชุม 
มีวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระพิเศษ   พิธมีอบเงินรางวัลผลการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการส่งออก 
ข้อมูล 21 แฟ้ม 

นายอาคม  มีประเสริฐ  กล่าวรายงาน และเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มอบ 
เงินรางวัลฯ ใหแ้ก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดฯ โดยเรยีงลําดับผลงานจากมาก
ไปหาน้อย จํานวน 10 แห่ง ดังนี ้ 
  1 รพ.สต.งิ้วราย 2 อ.อินทร์บุรี  ร้อยละ 37.45 2 รพ.สต.บางมัญ อ.เมือง ร้อยละ 33.69 
  3 รพ.สต.บางปูน   อ.อินทร์บุรี  ร้อยละ 30.49 4 รพ.สต.ประศุก    อ.อินทร์บุรี ร้อยละ 25.18
  5 รพ.สต.พักทัน    อ.บางระจัน ร้อยละ 24.63 6 รพ.สต.หัวไผ่    อ.เมือง  ร้อยละ 24.47
  7 รพ.สต.บ้านลํา   อ.อินทร์บุรี  ร้อยละ 24.42 8 รพ.สต.โพชนไก่   อ.บางระจัน ร้อยละ 24.26 
  9 รพ.สต.บางกระบือ 2 อ.เมือง ร้อยละ 24.17 10 รพ.สต.ต้นโพธิ ์2 อ.เมือง ร้อยละ 23.55 
  ประธาน  กล่าวแสดงความยินดกัีบ รพ.สต.ทุกแห่งท่ีได้รับเงินรางวัลฯ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.จังหวัดเชิญประชุมเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตามนโยบายและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 13 (พลตรี 
ชัยกร  ประเสริฐสุข) ชี้แจง 10 เหตุผล ทําไมถึงต้องทํารัฐประหาร รายละเอียดตามเอกสาร ขอความร่วมมือให้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามปกติ อะไรท่ีเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ดําเนินการตามปกติ  และให้ระวังเรื่องการสื่อสารทาง 
Social media เพราะบางข้อความอาจก่อให้เกิดความแตกแยกได ้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.2 จากท่ีประชุมเขตเรื่องการจัดสรรงบ UC ของปี 2557 จังหวัดสิงห์บุรีหลังจากหักเงินเดือนแล้วได้รับ 

Prepaid 57 จาก สปสช ประมาณ 8 ล้านบาท เงินค่าตอบแทนท้ังประเทศ 3 พันล้านบาท จัดสรรให้จังหวัดสิงห์บุรี 
ประมาณ 65 ล้านบาทเศษ มีเงิน Hardship 2 (ยอดปรับเกลี่ย) ให้แก่ รพช.ท้ัง 4 แห่งรวมประมาณ 16 ล้านบาท 
เขตจัดสรรเพ่ิมประสิทธิภาพร้อยละ 80 ของร้อยละ 3 ค่าแรงจังหวัดปรบัเกลี่ย และจัดสรรเพ่ิม Hardship 2.1 จังหวัด 
ปรับเกลี่ย  ใหจ้ังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 20 ล้านบาท  จากนั้นไดมี้การประชุม ผอ.รพ.เพ่ือจัดสรรให้แก่ รพ.ต่างๆ 
รายละเอียดตามเอกสาร โดยให้ถือเป็นมติตามท่ีนําเสนอในท่ีประชุมนี้ 
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มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นด้วยตามท่ีประชุมนําเสนอ 

 1.3 ตามมติท่ีประชุมเขต  จะงดเข้าร่วมประชุมและงดทําข้อตกลงใดๆกับ สปสช.และมีหนังสือร่างส่งตาม 
line ของ นพ.สสจ.ให้งดการเข้าร่วมประชุมและทําข้อตกลงใดๆกับ สปสช. แต่ขอกําชับให้ทุกหน่วยงาน หน่วยบริการ 
ดําเนินการบริหารจัดการ และจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิ์ 
ภายใต้บทบาทหน้าท่ีตามความสามารถ หากเป็นเรื่องงานท่ีค้าง และเป็นเรื่องท่ีเป็นผลประโยชน์กับประชาชนให้ดําเนินการได้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
วาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งท่ี 4/๒๕๕7   

ท่ีประชุม ขอแก้ไขหน้า 3 บรรทัดท่ี 6  ให้ตัดข้อความ “ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี” 
มติท่ีประชุม  เห็นควรแก้ไขตามท่ีประชุมเสนอ และรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี ๓ เรือ่งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
3.1 ผลการดําเนินงานเรื่องวัสดุสํานักงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป สสจ.สิงห์บุร ี
 เบื้องต้นจะเชิญผู้เก่ียวข้องมาประชุมหาข้อยุติการจัดซื้อวัสดุสํานักงานให้เป็นแนวทางเดียวกันท้ัง

จังหวัด แต่จะรอความชัดเจนจากส่วนกลางก่อน 
  ประธาน  ขอให้เชิญประชุมผู้เก่ียวข้อง และนํารายการวัสดุท่ีซ้ือมากๆมาพิจารณา เพ่ือตกลง
ราคาให้เป็นราคาเดียวกัน ขอให้ดําเนินการได้โดยไม่ต้องคอยกระทรวงฯ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 3.2 การเบิกจ่ายงบดําเนินการของ รพ./สสอ.ทุกแห่ง ยกเว้น สสอ.ค่ายบางระจัน และ สสอ.พรหมบุรี 
  หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  ได้ประสานงานกับ รพ./สสอ.ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างข้ันตอน
การเบิกจ่าย คาดว่าจะดําเนินการได้ตามกําหนด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 3.3 ผลการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาของผู้ป่วยเบาหวาน และการคัดกรองตาต้อกระจก 
ในผู้สูงอายุของ คปสอ.ทุกแห่ง 
  หวัหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ผลการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกล้อง 
Fundus Camera ภาพรวมท้ังจังหวัดไดร้้อยละ 60.25  
  ประธาน  ฝากรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สิงห์บุรี และ รก.นายแพทย ์ด้านเวชกรรมป้องกัน 
เชี่ยวชาญ ดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม อาจต้องให ้รพ.สิงห์บุร/ีรพ.อินทร์บุรีเป็นศูนย์ฯ เนื่องจากมีคนผิดปกติ
ค่อนข้างมาก ถ้าส่งผู้ป่วยไปทําท่ีอ่ืนจะลําบาก   

หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ผลการดําเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ ภาพรวม 
ท้ังจังหวัดไดร้้อยละ 93.32 หากพบว่าผลการคัดกรองผิดปกต ิส่งแพทย์ Confirm อีกครั้ง 
  ประธาน  การป้องกันความพิการในผู้สูงอายุ ใหดู้ว่าดําเนินการไดห้รือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้หาOutsource 
และปีหน้าควรฝึกให้แพทย์ใน รพช.ใหอ่้านผลได ้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 3.4 การจัดทําแผนเยี่ยมสถานท่ีผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ของทีมอําเภอส่ง สสจ.สิงห์บุร ี
  นายอาคม  มีประเสริฐ  สสจ.ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตของแต่ละอําเภอใหทุ้ก
อําเภอทราบ และให้ทําแผนการตรวจเยี่ยมฯส่ง สสจ.ตอนนีมี้ อ.เมืองส่งแผนฯมา 1 แห่ง 

ประธาน  ฝาก 5 อําเภอท่ีเหลือส่งแผนฯด้วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.5 การประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งหญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ท่ี รพ. 
  หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ  ได้ทําหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ์ด้วย
บัตรสุขภาพแม่และเด็ก ไปยังสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแล้ว ขอให้พ้ืนท่ีจัดทําแผนเชิงรุกติดตามเยี่ยมด้วย 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอในท่ีประชุมและแจ้งเพ่ือทราบ 
     ๔.๑ ผู้อํานวยการ รพ.สิงห์บุร ี
     ๔.๒ ผู้อํานวยการ รพ.อินทร์บุร ี
     4.3 รก.ในตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
     ๔.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  

วาระท่ี 4.1-4.4 ไม่มีเรื่องแจ้งในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     ๔.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  นําเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 4.5.1 กําหนดการตรวจราชการจังหวัดสิงห์บุรี รอบท่ี 2 ประจําปี 2557  
  กระทรวงสาธารณสุข แจ้งกําหนดการตรวจราชการจังหวัดสิงห์บุรี รอบท่ี 2 ประจําปี 2557  
ระหว่างวันท่ี 24-26 มิถุนายน 2557  
  วันท่ี 24 มิถุนายน 2557 คณะตรวจประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีห้องประชุม 1 สสจ.สงิห์บุร ี
  วันท่ี 25 มิถุนายน 2557 (เช้า)ผู้ตรวจราชการและคณะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมจังหวัดท่ีห้องประชุมอัมพวัน ตึกอุบัติเหตุชั้น 6 รพ.สิงห์บุรี  (บ่าย)ผู้ตรวจราชการและคณะตรวจเยี่ยม 
คปสอ.บางระจัน และ รพ.สต.โพชนไก่ และคณะตรวจประเมินวิเคราะห์ข้อมูลตาม สสจ./รพ.สิงห์บุร/ีรพ.อินทร์บุรี 
และพักค้างคืนท่ี รร.โกลเด้นดาร์ก้อน 
  วันท่ี 26 มิถุนายน 2557 (เช้า) ผู้ตรวจราชการและคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ  ท่ี 
ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ และสาธารณสุขนิเทศก์และคณะผู้ตรวจ
ประเมิน ประชุมหารือเตรียมความพร้อมสรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง รพ.สิงห์บุรี (บ่าย)
สรุปผลการตรวจราชการท่ีห้องประชุมอัมพวัน ตึกอุบัติเหตุชั้น 6 รพ.สิงห์บุร ีรายละเอียดตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.5.2 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดมุกดาหาร 
 สถานท่ีจัดประชุม ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  ผู้เข้าประชุม 800 คน โควตาจังหวัดละ 100 คน 

วันท่ี 23 เป็นวันเดินทาง วันท่ี 24 ประชุมวิชาการบรรยายโดยผู้ตรวจราชการฯ งานเลี้ยงกลางคืนมีกรอบแนวคิด
การจัดงานแบ่งเป็น 4 ยุคสมัย ได้แก่ 1 วัยเรียน วัยรุ่น วัยศึกษา 2 วัยทํางาน 3 วัยเจริญก้าวหน้า 4 วัยรอพักผ่อน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.5.3 สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕7 

  นายถาวร  ปานเพ็ชร ์อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับ สูงสุด ได้แก่ 
อุจจาระร่วง รองลงมา ตาแดง และไข้ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี (1 มค.–26 พ.ค 57)  
พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 7 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 3.29 ต่อประชากรแสนคน เดือนพฤษภาคมไม่พบผู้ป่วย อ.พรหมบุรีมี
อัตราป่วยสูงสุด ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อท่ีสําคัญจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม และโรค
ไข้หวัดใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ 840.54 , 107.67 และ 46.15 ต่อประชากรแสนคน สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ ่ จ.สิงห์บุรสีัปดาห์ท่ี 20 ร้อยละ 1.87 ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อระบบหายใจ ท่ีต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ พบว่ามีจํานวนผู้ป่วย/ตาย ได้แก่ H5N1  (ปี 2546-15 พค 57) 655/388 ราย , H7N9 (1 เม.ย.55-
15 พค.57) 428/115 ราย และ MERS-CoV (20 ก.ย.55-15 พค.57) 424/131 ราย สําหรับโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง 
ในเดือนมิถุนายน 2557 ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ ่โรคปวดบวม โรคอุจจาระร่วง ตาแดง โรคไข้เลือดออก และลมแดด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      4.6 กลุ่มงานควบคุมโรค นําเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 

      4.6.1 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 
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ผลการประเมินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน (สุ่มประเมิน 1 หมู่บ้าน/1 ตําบล/ 
1 คปสอ.) พบว่าผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง ได้แก่ อ.เมือง , อ.พรหมบุร,ี อ.อินทร์บุรี และ อ.ค่ายบางระจัน 

มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
4.7 งานทรัพยากรบุคคล  นําเสนอโดยหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 

      4.7.1 การกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับชํานาญการพิเศษ 
  สสจ.สิงห์บุรี  ได้รับจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้กําหนดตําแหน่งในระดับ 
สูงข้ึนจํานวน 4 อัตรา ได้แก่  

-เภสัชกร 3 อัตรา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.1 อัตรา และ รพช. 2 อัตรา) ผู้บริหารพิจารณา 
แล้วเห็นสมควรจัดสรรให้ รพ.ค่ายบางระจัน 1 อัตรา รพ.พรหมบุรี 1 อัตรา 

-หัวหน้าสถานีอนามัยกําหนดให้เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 1 อัตรา โดยมีเงื่อนไข 
ว่าต้องเป็น รพ.แม่ข่าย มีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง ประกอบด้วยตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 
1 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อย่างน้อย 1 ตําแหน่ง ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรให้ รพ.สต.ทองเอน 1 สสอ.อินทร์บรุี  
  ประธาน  มีตําแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ/นักวิชาการเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ ให้ สสจ. 
ทุกจังหวัด ขอให้ติดตามตําแหน่งทันตแพทย์หญิงวังจันทร์  กิตติภาดากุล สําหรับ สสอ.อีก 2 แห่งท่ีขอกําหนด
ตําแหน่งเป็นระดับชํานาญพิเศษ ดําเนินการแล้ว ส่วนตําแหน่งเภสัชกรใน รพช.ความจริงมีได้ทุกแห่ง แตเ่นื่องจาก 
รพ.ท่าช้าง คุณสมบัติยังไม่ครบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง 
  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  สืบเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือระงับ 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556  แต่มีเงื่อนไขสามารถจ้างได้ ดังนี ้

1 ทดแทนท่ีลาออก ย้าย เสียชีวิต 
2 เป็นสายงานวิชาชีพขาดแคลน 
3 เป็นหน่วยงานท่ีเปิดใหม่ 

ท้ังนี้ หากเป็นลูกจ้างใน รพช./รพ.สต.ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารกําลังคนระดบัจังหวัด หรือท่ีเรียกชื่อเปน็อย่างอ่ืน 
จงึไดน้ําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (กวป.) ครั้งนี้ ดังนี้ 

1) รพ.ค่ายบางระจัน ขอจ้างตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา โดยมีเหตุผลจ้างทดแทนลูกจ้างท่ี 
ลาออกไปเป็นพนักงานราชการเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2556 จํานวน 1 คน และอีก 1 คน เหตุผลเนื่องจากมีปริมาณ
งานมาก จากการหารือสํานักงานปลัดกระทรวงฯเป็นการภายใน กรณีการจ้างทดแทนหมายความว่า หากมีคนลาออก
ควรจ้างทดแทน ณ ตอนนั้น หากท้ิงไว้เวลาเนิ่นนาน จะไม่ใช่เป็นการทดแทน เนื่องจากหน่วยบริการสามารถบริหาร
จัดการได้  
  ประธาน  ตีความตามหนังสือ เหตุผลไม่เข้าเกณฑ์ท้ัง 2 คน ไม่อนุมัติ 
  2) รพ.ท่าช้าง ขอจ้างพยาบาล 3 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ทดแทนลูกจ้างประจํา 
ซึ่งเกษียณอายุปี 2555 
  ประธาน  ส่วนท่ีขอจ้างพยาบาล เข้าตามเกณฑ์สายงานวิชาชีพขาดแคลน แต่พนักงานขับรถยนต์  
ไม่เข้าเกณฑ์ 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติให้จ้างตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สําหรับตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไม่อนุมัติ 
 5.2 ขอให้ข้าราชการไปช่วยราชการ 
  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สําหรับ อ.อินทร์บุรี มีหนังสือแจ้งว่าเดิมขอย้ายนายนพดล วรรณเจริญ  
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นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สอ.โพธิ์ชัย 2 (บ้านลํา) สสอ.อินทร์บุรี ไปดํารงตําแหนง่นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ ท่ี สอ.ทองเอน 1 สสอ.อินทร์บุรี ปัจจุบันได้ออกคําสั่งย้ายแล้ว  แต ่สสอ.อินทร์บุรี มีความประสงค์ให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติราชการท่ีเดิม (สอ.โพธิ์ชัย 2 ) 
  สสอ.อินทร์บุรี ย้ายเพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ รพ.สต. 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอในท่ีประชุม 
วาระท่ี ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ต่างๆ 
 6.1 การดําเนินงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเกิดโรคไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม 2557 

-ไม่มี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1 ประธาน  ผมได้รับคําสั่งย้าย ผมมาทํางานท่ีนี่ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ช่วงท่ีปฏิบัติงานอยู่ท่ีนี่ 
ขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯท่ีร่วมทํางานกันอย่างดี มีการดําเนินงานไวเ้รียบร้อยหลายเรื่อง ดังนี้ 

1 เรื่องการบริหารบุคคล ไดแ้ต่งตั้ง สสอ.โดยยึดอาวุโสและผลงาน 
2 ตั้งเกณฑ์ชี้วัดพนักงานราชการท่ีจะข้ึนสู่ตําแหน่งสูงข้ึน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 
3 คัดเลือกพนักงานราชการ ด้วยความยุติธรรม 
4 ทําเรื่องเพ่ือให้ สสอ.ค่ายบางระจัน/สสอ.ท่าช้าง และหัวหน้าฝ่ายบริหาร สสจ.สิงห์บุรี มี 

คุณสมบัติตามเกณฑ์ เพ่ือขอปรับตําแหน่งให้เป็นระดับชํานาญการพิเศษ 
  5 การขอตําแหน่งข้าราชการให้เภสัชกร 
  6 ข้าราชการระดับ 8 ท่ีมีโอกาสเต็มข้ันให้ได้สายสะพาย (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

7 ปรับเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ โดยใช้ค่ากลาง 
8 เยี่ยม รพ.สต./คปสอ.เกือบทุกแห่ง (ขาดไป 2 รพ.สต.) 
9 ตั้งคณะกรรมการ ENT ท่ี สสจ. 
10 ปรับปรุงการจราจรและห้องประชุมภายในบริเวณ สสจ.  
11 เนื่องจาก สสจ.ไม่มีเงินบํารุง บางครั้งมีปัญหาเรื่องการดําเนินงานจะต้องอาศัย รพ.สิงห์บุรี  

เรื่องการบริหารงบประกันสังคม  ปกติสนับสนุนให้ไตรมาสละ 250,000 บาท ประสานงานกับ ผอ.รพ.สิงห์บุร ี
ขอเพ่ิมเป็นไตรมาสละ 400,000 บาท  
  12 ดําเนินการเรื่อง 4 สไตล์สลายพุง 
  13 ปรับแนวทางการนิเทศงานระดับจังหวัดแบบใหม่ 
  14 ดําเนินการเรื่องคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน ต้อกระจกในผู้สูงอายุ  
  15 การทํา ODOT เริ่มในศูนย์เด็กเล็ก ได้เซ็น MOU แล้ว 1 ตําบล/1 ศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจาก
จังหวัดสิงห์บุรีมีศูนย์ฯ 84 แห่ง แต่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 4 แห่ง  เรือ่งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจาก อบต./โรงเรยีน 
  16 Service plan กําลังเดินหน้า ฝากให้ช่วยกันดําเนินการต่อไป 
  17 One price One product One province การจัดซื้อ 1 ผลิตภัณฑ์เดียวกันในราคาเดียวกันท้ังจังหวัด  
ขอบคุณทุกคนท่ีช่วยกันดําเนินงาน  ถือเป็นความโชคดีของผมท่ีได้เป็น นพ.สสจ.ครั้งแรกท่ีจังหวัดสิงห์บุรี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 14.50 น. 

      นางนิตยา  บุญปั้น 
           ผูส้รุปรายงานการประชุม 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


